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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.    

นายพรนิวัฒน์ อินธิมาศ 
ประธานสภาฯ 
 
 

นายไพฑูรย์  โสสว่าง 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 

 
นายพรนิวัฒน์ อินธิมาศ 
ประธานสภาฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
มติที่ประชุม 

 

   เรียนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงมะลู ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู หัวหน้าส่วนราชการ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู    
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2566 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบ
รายชื่อผู้มาประชุมในวันนี้ เพ่ือแจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ 

   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
บึงมะลู คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงมะลู หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จากการตรวจสอบ 
จ านวนสมาชิกสภาฯที่มาประชุมวันนี้ จ านวน 20 คน และมีผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน 
14 คน ซึ่งถือว่ามีสมาชิกสภาฯเข้าร่วมครบองค์ประชุม จึงเชิญประธานสภาฯจุดธูป 
เทียนบูชาพระรัตนตรัยและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ 

เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   -ไม่มี- 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว(สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2566 
(วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 )  

  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 
พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์  2566  มีจ านวน 22 หน้า เป็นรายงานการประชุม
ที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ท าการตรวจสอบแล้ว  และได้จัดส่งส าเนา
รายงานการประชุมฯไปพร้อมหนังสือนัดประชุมสภาฯเพ่ือให้ทุกท่านได้อ่านเพื่อตรวจสอบ
ในเนื้อหาหรือข้อความ หากเห็นว่าควรมีการแก้ไข ในส่วนที่อาจมีการบันทึกผิดพลาด   
ตกหล่น หรือ ไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งต่อที่ประชุมได้ครับ 
   เมื่อสมาชิกสภาฯทุกท่านได้ตรวจสอบร่วมกันโดยละเอียดแล้ว ไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด        
ผมจะขอมติจากสภาฯ ในการรับรองรายงานการประชุมสภาฯครั้งที่แล้ว โดยการลงมติ 
รับรองจากสภาฯ จะถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 ข้อ 73 
(1)การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย และข้อ 74 (1) การยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ผมขอ
มอบหมายให้เลขานุการสภาฯเป็นผู้ควบคุมในการนับคะแนนการออกเสียงทุกครั้งที่มีการ
ออกเสียงลงคะแนนเพื่อขอมติจากที่ประชุม  
    ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ขอมติที่ประชุมครับ  
    เลขานุการสภาฯได้ส่งมอบคะแนนการออกเสียงลงมติรับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2566 ผมจึงขอ
ประกาศให้ที่ประชุมได้รับทราบดังนี้ 

   รับรองรายงานการประชุม      19   เสียง 
   ไม่รับรองรายงานการประชุม     -    เสียง 
   งดออกเสียง                        1   เสียง 
 

  /ระเบียบวาระที่ 3... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 

ระเบียบวาระท่ี 4 

นายพรนิวัฒน์ อินธิมาศ 
ประธานสภาฯ 

 
นายณราวุฒิ กุนรา 
นายก อบต.บึงมะลู 

 
 

 

 

 

 

 
 

เรื่องกระทู้ถาม 
   -ไม่มี 

เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

4.1 ขอความเห็นชอบ การขอใช้เงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปี 2566 

   ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่ ข้อ 4.1 ขอความเห็นชอบ การขอใช้เงินทุน
ส ารองเงินสะสม ประจ าปี 2566 ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู         
ได้ชี้แจงรายละเอียด ในหัวข้อดังกล่าวต่อที่ประชุม ครับ 

  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงมะลู ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน เพ่ือเป็นการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน รวมทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 
บึงมะลู จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องขออนุมัติใช้เงินทุนส ารองเงินสะสมเพ่ือด าเนินโครงการ
ต่างๆ ตามรายละเอียดดังนี้ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

/ข้อมูลเงินทุน... 
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/บันทึกหลักการ... 
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/3)โครงการ... 
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7)โครงการ... 
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/10)โครงการ... 
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/15)โครงการ... 
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/19)โครงการ... 
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/22)โครงการ... 
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นายพรนิวัฒน์ อินธิมาศ 
ประธานสภาฯ 

นายไพฑูรย์ โสสว่าง 
เลขานุการสภาฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รวมทั้งหมด 25 โครงการ เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 7,200,000 บาท (เจ็ดล้านสองแสน
บาทถ้วน) ในส่วนรายละเอียดประมาณการราคาค่าก่อสร้าง ปร.4 ปร.5 ทุกท่านคงได้
อ่านและศึกษารายละเอียดมาพอสมควรแล้ว หากมีข้อสงสัย หรือมีส่วนไหนที่ผิดพลาด 
ในแต่ละโครงการ สามารถสอบถามได้ ขอบคุณครับ 

  ขณะนี้เวลา 10.30 น. ผมขอสั่งพักการประชุมเพ่ือรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
และขอให้ทุกท่านเข้าร่วมประชุมต่อ เวลา 10.45 น.ครับ 

  ขณะนี้เวลา 10.45 น. ขอเชิญสมาชิกสภาฯทุกท่านเข้าห้องประชุมครับ  
  สมาชิกสภาฯได้เข้าห้องประชุมครบทุกคนแล้ว ขอเชิญประธานสภาฯด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ 

 

/นายพรนิวัฒน์... 
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นายพรนิวัฒน์ อินธิมาศ 
ประธานสภาฯ 

 

นางสาวทองค า ประชัน 
ส.อบต.บึงมะลู หมู่ 1 

 

 

 

นายพรนิวัฒน์ อินธิมาศ 
ประธานสภาฯ 

นายกล้าหาญ ตั้งม่ัน 
ส.อบต.บึงมะลู หมู่ 2 

 

 

 

นายพรนิวัฒน์ อินธิมาศ 
ประธานสภาฯ 

 

นายณราวุฒิ กุนรา 
นายก อบต.บึงมะลู 

 

 

นายประเสริฐ พรมชาติ 
รองปลัด อบต.บึงมะลู 

 

 

 

 

 

  ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู ได้ชี้แจงในรายละเอียดโครงการต่างๆ
เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลูพิจารณาให้ความเห็นขอบ ในการขอใช้
เงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใด    
มีข้อสงสัย หรือข้อปรึกษาหารือ ที่จะสอบถาม ขอเชิญครับ 

   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
บึงมะลู คณะบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงมะลู หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน อยากน าเรียน
ปรึกษาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านบึงมะลู หมู่ 1 (ซอยเกาะสมุย) ที่จะท าการ
ก่อสร้างเพ่ิมเติม มี 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 3 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.5 เมตร ความกว้าง
ถนนเดิมอยู่ที่ 4 เมตร อยากสอบถามเหตุผลว่าท าไมไม่ก่อสร้างให้ได้ขนาด 4 เมตร จะได้
เท่ากันกับถนนที่ก่อสร้างมาแล้ว ขอบคุณค่ะ 

  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เรียนเชิญครับ 

 
  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
บึงมะลู คณะบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงมะลู หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอน าเรียนปรึกษา 
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านน้ าขวบหมู่ 2-บ้านโนนดู่ อยากให้มีการวางท่อ    
ระบายน้ า ในจุดที่เป็นทางน้ าผ่าน ที่สุ่มเสี่ยงที่จะท าให้น้ าท่วมถนนขาด จ านวน 2 จุด   
ซึ่งไม่มีอยู่ในโครงการฯที่น าเสนอมา และอยากให้ท าการขุดวางท่อระบายน้ าก่อนที่จะ
ด าเนินโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ขอบคุณครับ 

 มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เรียนเชิญครับ 
 หากไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
บึงมะลู ตอบข้อซักถามและข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
บึงมะลู หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 ครับ 

  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงมะลู ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ในการตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู 
หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 ขอมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในการออกไปส ารวจพ้ืนที่ เป็นผู้ชี้แจง
ต่อที่ประชุมครับ  

  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
บึงมะลู คณะบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงมะลู หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตามที่ได้รับ
มอบหมายให้ออกไปส ารวจพื้นที่เพ่ือจัดท าโครงการฯขอน าเรียนต่อที่ประชุมดังนี้ 
  1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงมะลู หมู่ที่  1 มีอยู่  2 ช่วง            
โดยลักษณะจะเป็นรูปตัววาย สาเหตุที่ไม่สามารถก่อสร้างในความกว้างขนาด 4 เมตร ได้ 
เนื่องจากพ้ืนที่จ ากัด เราต้องเหลือไหล่ทางและร่องระบายน้ า ที่จะไหลลงไปบ่อพักด้วย 
ถ้าก่อสร้างขนาดกว้าง 4 เมตร ถนนคอนกรีต จะไปติดกับเขตพ้ืนที่รั้วของชาวบ้านใน
ชุมชน ซึ่งจะมีปัญหาภายหลังเวลาน้ าท่วมขัง ไม่มีที่ระบายน้ า ทางผู้ส ารวจจึงเห็นว่า     
ในการส ารวจและออกแบบครั้งนี้เหมาะสมแล้ว 

/2.โครงการ... 
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นายพรนิวัฒน์ อินธิมาศ 
ประธานสภาฯ 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม 

 

นายพรนิวัฒน์ อินธิมาศ 
ประธานสภาฯ 

นายไพฑูรย์ โสสว่าง 
เลขานุการสภาฯ 

 

 

นายพรนิวัฒน์ อินธิมาศ 
ประธานสภาฯ 

นายณราวุฒิ กุนรา 
นายก อบต.บึงมะลู 

 

  2.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านน้ าขวบ หมู่ที่ 2 ที่จะให้มีการวางท่อระบายน้ า
จ านวน 2 จุดนั้น ก็คงต้องออกไปดูว่าท่อระบายน้ าตัวเดิมยังใช้ได้หรือเปล่า ถ้าช ารุดก็คง
ต้องจัดหาใหม่ แต่ถ้าจะให้เพิ่มเข้าไปในโครงการฯก็คงต้องมีการลดปริมาณงานลง    และ
ในส่วนที่จะให้มีการวางท่อระบายน้ า ก่อนที่จะท าการเทปรับปรุงหินคลุกนั้น ขอน าเรียน
ว่าถ้าถึงเวลาด าเนินโครงการ จะแจ้งให้ผู้รับจ้างด าเนินการวางท่อระบายน้ าให้ ก่อนที่จะ
ลงหินคลุกเพ่ือปรับปรุงถนนหินคลุก เส้นบ้านน้ าขวบ หมู่ที่ 2- โนนดู่ หมู่ที่ 4   ขอน า
เรียนชี้แจงในรายละเอียดเพียงแค่นี้ ขอบคุณครับ 

  มีสมาชิกสภาท่านใด มีข้อสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ครับ 
  ถ้าไม่มีใครสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบ การขอใช้
เงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือด าเนินโครงการฯ จ านวน 
25 โครงการ เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 7,200,000 บาท (เจ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน) 
   ท่านใดเห็นชอบการขอใช้เงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เพ่ือด าเนินโครงการฯ จ านวน 25 โครงการ เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 7,200,000 บาท 
(เจ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน) ขอมติที่ประชุมครับ  
    เลขานุการสภาฯได้ส่งมอบคะแนนการออกเสียงลงมติ เห็นชอบ การขอใช้เงินทุน
ส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือด าเนินโครงการฯ จ านวน 25 
โครงการ เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 7,200,000 บาท (เจ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน) 
ผมจึงขอประกาศให้ที่ประชุมได้รับทราบดังนี้ 

   เห็นชอบ       19   เสียง 
   ไม่เห็นชอบ      -    เสียง 
   งดออกเสียง    1   เสียง 

   ขณะนี้เวลา 12.10 น. ผมขอสั่งพักการประชุมเพื่อรับประทานอาหารกลางวันและ
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมสาภาฯ เวลา 13.00 น.ครับ 

   ขณะนี้เวลา 13.00 น. ขอเชิญสมาชิกสภาฯทุกท่านเข้าร่วมประชุมครับ  
   สมาชิกสภาฯได้เข้าห้องประชุมครบทุกคนแล้ว ขอเชิญประธานสภาฯด าเนินการ
ประชุมฯตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ 

 4.2 ขอความเห็นชอบ การประกอบกิจการ โรงฆ่าสัตว์ “พรศักดิ์ค้าหมู” ว่าไม่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อหมู่บ้านหรือชุมชน 

 ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่ ข้อ 4.2 ขอความเห็นชอบ การประกอบกิจการ 
โรงฆ่าสัตว์ “พรศักดิ์ค้าหมู” ว่าไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือไม่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนต่อหมู่บ้านหรือชุมชน ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู น าเรียน
ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมครับ 

  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงมะลู ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ตามที่นางเข็มพร เพ็งจันทร์ ได้มีหนังสือมายังองค์การบริหารส่วนต าบล
บึงมะลู ที่พิเศษ/2566 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ขอให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงมะลู พิจารณาให้ความเห็นชอบการประกอบกิจการ โรงฆ่าสัตว์ 

 

/“พรศักดิ์ค้าหมู” 
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นายประเสริฐ พรมชาติ 
รองปลัด อบต. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพรนิวัฒน์ อินธิมาศ 
ประธานสภาฯ 
 

นางเข็มพร เพ็งจันทร์ 
ผู้ประกอบกิจการ 

  “พรศักดิ์ค้าหมู”ว่าไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อ
หมู่บ้านหรือชุมชน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู  ได้ออกค าสั่ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ือส ารวจและตรวจสอบข้อเท็จจริงในพ้ืนที่
ประกอบการ จ านวน 3 คน ดังนี้  
   1.นายประเสริฐ  พรมชาติ  ต าแหน่ง รองปลัด อบต.    ประธานกรรมการ 
   2.จ่าเอกภัทธณากร ดาวจันทร์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกัน  กรรมการ 
   3.นายสุริยน  บุญน า  ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ  กรรมการ/เลขานุการ 
จึงขอมอบหมายให้คณะกรรมการที่ได้ออกส ารวจพ้ืนที่ประกอบกิจการ ได้ชี้แจง
รายละเอียดต่อท่ีประชุมครับ 

  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงมะลู คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู หัวหน้าส่วนราชการ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู ที่ 27/2566 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ดังนี้ 
   1.นายประเสริฐ  พรมชาติ  ต าแหน่ง รองปลัด อบต.    ประธานกรรมการ 
   2.จ่าเอกภัทธณากร ดาวจันทร์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกัน  กรรมการ 
   3.นายสุริยน  บุญน า  ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ  กรรมการ/เลขานุการ 
ซึ่งคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ออกตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมีนางเข็มพร เพ็งจันทร์ 
เป็นผู้ประกอบการโรงฆ่า พรศักดิ์ค้าหมู สถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่ 24 หมู่ที่ 10 
ต าบลบึงมะลู อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ในพื้นที่ สปก.4-01 แปลงที่ 11 
เลขที่ 1816 จ านวนเนื้อที่ 14 ไร่ 3 งาน 6 ตารางวา โดยมี น างอ่อน ศรีรักษา          
อยู่บ้านเลขท่ี 309/1 หมู่ที่ 10 ต าบลบึงมะลู อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้
ครอบครอง ซึ่งการประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ พรศักดิ์ค้าหมู ได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2558 โดยได้ขอเช่าที่ดินจากส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ แต่เนื่องจาก
สัญญาเช่าได้สิ้นสุดลง ผู้ประกอบการมีความประสงค์จะด าเนินประกอบกิจการต่อไป    
ในการต่อสัญญาเช่าดังกล่าวข้างต้น ต้องได้รับรองจากประชาคมหมู่บ้าน และจากสภา
องค์กการบริหารส่วนต าบลบึงมะลู ว่าการด าเนินกิจการไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
หรือไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อหมู่บ้านหรือชุมชน คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว เห็นว่าสถานที่ประกอบกิจการมีความเหมาะสม 
ห่างไกลชุมชน ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่หมู่บ้าน/
ชุมชน หรือบุคคลข้างเคียงแต่อย่างใด ครับ 

  วันนี้ได้มีผู้ประกอบกิจการเข้าร่วมประชุม ขอเชิญนางเข็มพร เพ็งจันทร์ ได้ชี้แจงใน
รายละเอียด เพ่ือที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลูได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ 
ต่อไปครับ  

  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
บึงมะลู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    
บึงมะลู หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตน าเรียนต่อที่
ประชุมในส่วนการขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู เพ่ือต่อ
สัญญาเช่าที่ดินกับส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ในพ้ืนที่ สปก.4-01 แปลงที่ 
11 เลขที่ 1816 จ านวนเนื้อที่ 14 ไร่ 3 งาน 6 ตารางวา โดยมี นางอ่อน ศรีรักษา          
อยู่บ้านเลขท่ี 309/1 หมู่ที่ 10 ต าบลบึงมะลู อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  

/บ้านเลขที่... 
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ระเบียบวาระท่ี 5 

นายพรนิวัฒน์ อินธิมาศ 
ประธานสภาฯ 
นางสาวทองค า ประชัน 
ส.อบต.บึงมะลู หมู่ที่ 1 
 

บ้านเลขที่ 309/1 หมู่ที่  10 ต าบลบึงมะลู อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ         
เป็นเจ้าของพ้ืนที่ ในจ านวนที่ดิน 14 ไร่ 3 งาน 6 ตารางวา นั้น ขอเช่าพ้ืนที่จริงเพ่ือ
ด าเนินกิจการโรงฆ่าสัตว์ จ านวน 2 ไร่ ซ่ึงจะด าเนินต่อสัญญาเช่าทุกๆ 3 ปี ในเบื้องต้นได้
ท าการประชุมประชาคมภายในหมู่บ้านมาแล้ว และชุมชนพิจารณาให้ความเห็นชอบ    
ว่ากิจการที่ด าเนินอยู่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่
หมู่บ้าน/ชุมชน หรือพ้ืนที่ไกล้เคียงแต่อย่างใด แต่เนื่องจากส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ศรีสะเกษ แจ้งว่าในการรับรองผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฯต้องผ่านความเห็นชอบจากสภา
ท้องถิ่นด้วย จึงจะสามารถต่อสัญญาเช่าได้ ดังนั้นในวันนี้จึงไดเ้ข้าร่วมประชุม เพ่ือชี้แจงใน
รายละเอียดให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลูให้ความอนุเคราะห์พิจารณา     ให้
ความเห็นชอบ เพ่ือจะได้ใช้เป็นหลักฐานในการขอต่อสัญญาเช่าที่ดินกับส านักงานปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ต่อไป ขอบคุณค่ะ 

  มีสมาชิกสภาฯท่านใด มีข้อสอบถามในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ ครับ 
  ถ้าไม่มีใครสอบถาม ผมจะขอมติที่ประชุมในการให้ความ  การประกอบกิจการ          
โรงฆ่าสัตว์ “พรศักดิ์ค้าหมู” ว่าไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือไม่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนต่อหมู่บ้านหรือชุมชน    
   ท่านใดเห็นชอบ การประกอบกิจการ โรงฆ่าสัตว์ “พรศักดิ์ค้าหมู” ว่าไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม หรือไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อหมู่บ้านหรือชุมชน ขอมติทีป่ระชุมครับ  
    เลขานุการสภาฯได้ส่งมอบคะแนนการออกเสียงลงมติเห็นชอบ การประกอบกิจการ 
โรงฆ่าสัตว์ “พรศักดิ์ค้าหมู” ว่าไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือไม่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนต่อหมู่บ้านหรือชุมชน ผมจึงขอประกาศให้ที่ประชุมได้รับทราบดังนี้ 

   เห็นชอบ       19   เสียง 
   ไม่เห็นชอบ      -    เสียง 
   งดออกเสียง    1   เสียง 

   เรื่องอ่ืนๆ 

   มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสอบถาม เสนอแนะ หรือปรึกษาหารือ ในระเบียบวาระอ่ืนๆ 

  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
บึงมะลู คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงมะลู หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันมีเรื่ องที่จะน า
เรียนสอบถามและปรึกษาหารือดังนี้ 
   1.การซ่อมแซม คลองน้ า y12 ซึ่งมีการช ารุดเสียหายหลายจุด อยากให้กองช่างออกไป
ส ารวจ เพ่ือประเมินความเสียหายและท าการซ่อมแซม ก่อนที่จะถึงฤดูฝน  
   2.การซ่อมแซมถนนเส้นทางทุ่งนานายเกษ ยี่สุ่น ซึ่งได้มีเจ้าหน้าที่ออกไปส ารวจแล้ว 
แต่ยังไม่ได้ด าเนินการซ่อมแซมแต่อย่างใด 
   3.การซ่อมแซมประปาภายในหมู่บ้าน ซึ่งตอนนี้ได้มีการช ารุดหลายจุด ท าให้น้ าไม่ค่อย
ไหลหรือไหลไม่แรง สร้างความเดือดร้อนให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน โดยได้แจ้งเรื่องดังกล่าว
มายังองค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว  
   ทั้งนี้อยากให้องค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู เร่งด าเนินการซ่อมแซมในส่วนที่ได้กล่าว
มาข้างต้น ขอบคุณค่ะ 

/นายณราวุฒิ... 
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